



วันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2553

เอ็มทีเอสผิดเงื่อนไขขายข้าวรัฐ กูชชีโอไตรรงค์จีพาณิชย์ตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้สัมภาษณ์ กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กขช. จะเชิญมาหารือถึงปัญหาการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลว่า ยังไม่ได้รับแจ้งจากนาย กช ว่าจะมีการพูดคุยวันไหน แต่คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันแน่นอน คงจะเป็นในช่วงที่นาย กช เดินทางกลับมาจาก การไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแล้ว

ด้านนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาด้านสินค้าเกษตรของนายไตรรงค์ กล่าวถึงกรณีกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวจำนวน 2 ล้านตัน ให้กับบริษัท เอ็มที ซีเนเตอร์เทรด จำกัด และถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่โปร่งใส เพราะพบมีความเชื่อมโยงนักการเมืองบางรายว่า กระทรวงพาณิชย์ควรตรวจสอบว่า หลังได้รับอนุมัติให้เข้ามารับซื้อข้าวจากรัฐบาลไป มีการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศ เพราะตามกฎหมายจะต้องส่งออกต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทเอ็มทีซีไปติดต่อขายข้าวให้กับผู้ส่งออก และโรงสีบางราย แม้ว่าผู้ส่งออกและโรงสีเหล่านี้ จะนำข้าวไปส่งออกจริง แต่ก็ถือว่าทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ กระทรวงพาณิชย์ควรจะไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง

นายนิพนธ์กล่าวว่า บริษัทเอ็มทีซีเป็นบริษัทหน้าใหม่ และมีทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อย สร้างความสงสัยให้กับสังคมเป็นอย่างมากว่าจะทำตามข้อเสนอดีหรือไม่ เพราะปริมาณข้าวค่อนข้างมาก ต้องส่งออกให้ได้ภายใน 5 เดือน ขนาดบริษัทส่งออกข้าวยักษ์ใหญ่ ยังไม่กล้าเข้ามารับสินค้าจำนวนมากขนาดนี้เลย

"กระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งทำความเข้าใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบการเสนอซื้อข้าวล็อตนี้ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ควรจะเป็นในรูปสัญญาสั่งซื้อ หรือหลักฐานการเปิดแอลซีมากกว่าหนังสือบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการสั่งซื้อ ที่ไม่ค่อยมีผลในทางกฎหมายมากนัก รวมถึงใบ Bill of Lading (ใบรับรองสินค้าทางทะเล) ว่า เป็นของบริษัทเอ็มทีซี ทั้งชื่อและชนิดข้าว ที่ระบุอยู่ในเอกสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำของเอกชนรายอื่นมาแสดงแทน เหมือนที่มีหลายบริษัท ทำกันมาในอดีต"

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว กล่าวว่า ล่าสุด รัฐบาลอินโดนีเซียได้เห็นชอบซื้อข้าวสาร 5 แสนตันแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จากไทยและเวียดนาม และมีกำหนดส่งมอบภายใน 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553) ราคาข้าวไทยขายตันละ 420 เหรียญสหรัฐ เวียดนามขายได้ตันละ 460 เหรียญสหรัฐ และกระทรวงพาณิชย์ไม่เปิดประมูลการปรับปรุงข้าวอย่างที่เคยปฏิบัติ แต่ให้สิทธิโดยตรงกับผู้ส่งออก 4 ราย แถมเป็นวิธีการแบบลับ ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาที่จะตกลง ก็ไม่น่าจะเป็นความลับให้สิทธิกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แถมรัฐอนุมัติจ่ายค่าปรับปรุงสูงถึงตันละ 1 พันบาทอีกด้วย

ที่มา มติชนออนไลน์

พณ.เร่งทำสเปกส่งออกหอมมะลิ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานข้าวเพื่อการส่งออก ของกรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออก ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่นิยมบริโภคทั้งข้าวหอมมะลิแท้ และข้าวหอมมะลิผสม โดยในส่วน

ของข้าวหอมมะลิไทยแท้ (Thai Hommali Rice) นั้น จะกำหนดใหม่เป็น 2 มาตรฐานคือ มีเนื้อข้าวหอมมะลิ 95% และผสมข้าวอื่นได้ไม่เกิน 5% และมีเนื้อข้าวหอมมะลิ 92% และมีข้าวอื่นผสมไม่เกิน 8% จากเดิมที่มีเพียงมาตรฐานเดียวคือ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย 92% เท่านั้น ขณะเดียวกัน เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่าเป็นข้าวชนิดใด เพื่อให้ผู้ซื้อสืบสวน

นอกจากนี้ ยังจะกำหนดให้มีมาตรฐานข้าวหอมมะลิผสมเพื่อการส่งออก (Blended Thai Hommali Rice) จากเดิมที่ไม่ได้กำหนด โดยจะกำหนดตามความต้องการของตลาดเป็นหลัก เช่น อาจมีเนื้อข้าวหอมมะลิ 70% หรือ 80% และผสมข้าวอื่นไม่เกิน 30% หรือไม่เกิน 20% แต่ไม่ควรมีเนื้อข้าวหอมมะลิต่ำกว่า 50% พร้อมกันนั้น จะกำหนดมาตรฐานข้าวขาวเพื่อการส่งออกด้วยเช่นกัน จากเดิมที่ไม่ได้กำหนด เพื่อแยกความแตกต่างให้ผู้ซื้อรับรู้ได้อย่างชัดเจนระหว่างข้าวขาวไทยกับของเวียดนาม ทั้งนี้ คาดว่าคณะทำงานจะปรับปรุงแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ และออกประกาศบังคับใช้ต่อไป

“ตอนนี้ความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปแล้ว พวกเศรษฐกิจสหรัฐหรือจีนก็จะกินข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมากๆ แบบพรีเมียม เกรดเราก็ต้องกำหนดมาตรฐานให้สูงขึ้นเป็น 95% ส่วนผู้บริโภคที่เงินน้อยลงหน่อย แต่ยังไม่ชอบกินข้าวหอมมะลิ หรือพวกที่ไม่ชอบกินข้าวหอมมะลิแบบแฉะๆ ก็ต้องผสมข้าวอื่นเข้าไปมากขึ้น เราก็ต้องกำหนดตามความชอบของผู้กินเป็นหลัก ส่วนข้าวขาวก็ต้องกำหนดมาตรฐานให้ต่างจากของเวียดนาม เพื่อแบ่งแยกตลาดกันให้ชัดเจน” นายยรรยง กล่าว

นายยรรยง กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างระบบการค้าข้าวของไทย เพราะปัจจุบันผู้ส่งออกข้าวไทยมีรายย่อยจำนวนมาก ทำให้ขาดอำนาจต่อรองในตลาดโลก และไทยยังไม่สามารถเป็นเจ้าของตลาดข้าวของโลกได้ ดังนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกรวมกันทำตลาดข้าวในต่างประเทศ ไม่ใช่มาแข่งกันลดราคาขายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ระบบการค้าข้าวในประเทศเข้มแข็ง ทั้งพ่อค้าข้าว พ่อค้าคนกลาง ตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) เป็นต้น

“ที่ผ่านมาเราปล่อยให้เกิดผู้ค้าข้าวรายย่อยจำนวนมาก ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดรายย่อยเท่ากับสนับสนุนให้คนแจ้ง เราจึงต้องทำให้ผู้ค้าข้าวรวมตัวกันเพิ่มอำนาจต่อรอง แต่ไม่ใช่การควบรวม เพราะรายใหญ่จะมีระบบการบริหารจัดการข้าวที่ดีกว่า เช่น สามารถเก็บข้าวไว้ขายในช่วงที่ผลผลิตไม่ออกสู่ตลาดแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้ราคาดีกว่า ส่วนรายเล็กไม่มีเงินทุนมากเท่า แข่งขันไม่ได้ก็จะแจ้ง” นายยรรยง กล่าว

[ที่มา บ้านเมืองออนไลน์](#)

พ่อค้าข้าวยิ้มมีรัฐขายจีทูจีเหมา

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งอยู่ระหว่างเจรจาขายข้าวให้กับองค์กรสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือบูล็อก จำนวนประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทเอกชนรายนี้จะประสบความสำเร็จการขายข้าวให้กับอินโดนีเซียครั้งนี้

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่บูล็อกได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเจรจาซื้อข้าวขาว 5% จากรัฐบาลไทยโดยต้องการซื้อข้าวใหม่ จำนวน 500,000 ตัน แต่เนื่องจากสต็อกข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่เป็นข้าวเก่าทำให้อินโดนีเซียตัดสินใจซื้อเพียง 200,000 ตัน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอีก 300,000 ตัน อินโดนีเซียหันไปซื้อจากประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามก็ดีเนื่องจากอินโดนีเซียยังมีความต้องการนำเข้าข้าวอีก โอกาสที่จะขายได้ของเอกชนรายนี้จึงมีสูง

แหล่งข่าวกล่าวว่า การซื้อข้าวของประเทศอินโดนีเซียจะซื้อแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี โดยมีหน่วยงานจัดซื้อของรัฐบาลอินโดนีเซียคือองค์กรสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซียหรือบูล็อก เป็นหน่วยงานจัดซื้อ เมื่อผู้

ส่งออกไทยรายนี้เจรจาประสบความสำเร็จ คาดว่าขั้นตอนการขายซึ่งต้องใช้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ผู้ส่งออก รายนี้จะไม่ดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์แต่จะให้กระทรวงอื่นทำหน้าที่ขายให้แทน

"เหตุที่ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายนี้จะไม่ให้กระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ขายจีทูจีให้กับออร์เดอร์ที่ตนไป เจริญมา เพราะกลัวปัญหาหลายประการที่จะเกิดขึ้นตามมา เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีข้อตกลงติดเยอะ ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดออร์เดอร์ล็อตใหญ่ผู้ส่งออกรายนี้นอกจากอยู่ระหว่างเจรจายาวกับบูล็อกแล้ว ยังอยู่ระหว่าง เจริญกับกระทรวงอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจีทูจีให้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้ไม่ผิด หลักการอะไร"

สำหรับการตัดสินใจซื้อข้าวของอินโดนีเซียจากสต็อกรัฐบาลไทยจำนวน 200,000 ตัน ยังรู้กันเฉพาะวง ในเท่านั้นว่าตัดสินใจซื้อจากประเทศไทย 200,000 ตัน และคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายกับกระทรวง พาณิชย์เร็ว ๆ นี้ ซึ่งผู้ส่งออกเฝ้าติดตามกันอยู่ว่าการขายจีทูจี 200,000 ตันนี้ จะมีวิธีการปรับปรุงข้าวเพื่อส่งมอบ ให้กับอินโดนีเซียอย่างไร ใช้วิธีเปิดประมูล หรือวิธีพิเศษให้เฉพาะรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ปรับปรุงเพื่อส่งมอบ แต่ ทางที่ตีนั้นควรจะมอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวรับไปกระจายให้กับสมาชิกที่มีความพร้อมจะปรับปรุงข้าวเพื่อ ส่งมอบให้กับอินโดนีเซีย เพราะจะได้ไม่เกิดข้อครหา

อนึ่ง ปลายปี 2549 ที่ผ่านมามีไทยและอินโดนีเซียได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ทั้งสองฝ่ายตกลง ที่จะมีการซื้อขายข้าวระหว่างกันในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 2550-2554 สำหรับปริมาณการ ส่งออกข้าวไทยไปอินโดนีเซียปี 2550 ส่งออก 456,158 ตัน ปี 2551 ส่งออก 111,061 ตัน ปี 2552 ส่งออก 219,643 ตัน ปี 2552 (มกราคม-พฤษภาคม) 87,473 ตัน ปี 2553 (มกราคม-พฤษภาคม) 69,949 ตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

อภิสิทธิ์ถกไตรรงค์ระบายข้าวฉาว ลั่นยังบอกไม่ได้ระดับเอ็มทีจี

แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย "มติชน" ว่า ภายหลังจากการระบายสินค้าเกษตรในสต็อก รัฐบาล ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการตรวจพบเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้รับ ซื้อสินค้าจำนวนมาก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองบางกลุ่ม แต่ทางกระทรวงพาณิชย์มักจะยืนยันว่า การระบายข้าวส่วนนี้ ได้รับความเห็นชอบจากนายกช ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กชช.แล้ว ทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้ว นายกชไม่ค่อยได้ทราบรายละเอียดของเรื่องนี้มากนัก ขณะที่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นหลักก็คือนายไตรรงค์ ดังนั้น ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ นายกชจะเชิญนายไตรรงค์มาสอบถามเรื่องนี้ เพื่อกำหนดหาที่บางอย่างเกี่ยวกับการ ระบายข้าวจำนวน 2 ล้านตัน ที่บริษัทเอ็มทีจีได้รับอนุมัติไป

นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ยอมรับว่าตนจะหารือกับนายไตรรงค์ เรื่องการระบายข้าวของ บริษัทเอ็มทีจีจริง โดยเบื้องต้นตั้งใจว่าจะหารือกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่นายไตรรงค์เดินทางไปปฏิบัติ ภารกิจที่ประเทศไนจีเรีย จึงต้องรอให้นายไตรรงค์เดินทางกลับมาก่อน

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่านายกชจะสั่งระงับการระบายข้าวในส่วนของบริษัทเอ็มทีจีหรือไม่ นายกช กล่าวว่ "ยังบอกไม่ได้ เพราะผมยังไม่ได้คุยกับท่านไตรรงค์เลย"

แหล่งข่าวจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า สำหรับการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ใน ส่วนที่ อ.ต.ก.รับผิดชอบ ลำสุดกรมการค้าต่างประเทศ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 17 กันยายน ขอให้ อ.ต.ก.ทำสัญญา ซื้อขายข้าวหอมปทุมธานี ไม่ระบุปีการผลิต จำนวน 50,000 ตัน ราคาตันละ 17,000 บาท มูลค่า 850 ล้านบาท กับบริษัท ไทยไฟฟ้า (2511) จำกัด โดยยืนยันว่า การอนุมัติให้ระบายข้าวส่วนนี้ ผ่านความเห็นชอบจากนายไตรรงค์ เหมือนการระบายข้าวหลายครั้งที่ผ่านมามี รวมถึงการระบายข้าวจำนวน 1.04 ล้านตัน ของบริษัท เอ็มทีจี เซ็นเตอร์

จำกัด โดยนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ทำหนังสือมาถึง ผอ.อ.ต.ก. เพื่อให้ปล่อย
ข่าวให้กับบริษัท โดยอ้างว่าผ่านความเห็นชอบจากนายไตรรงค์แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของบริษัท ไทยฟ้า (2511)
พบว่า รายชื่อของบุคคลที่ถือหุ้นของบริษัท บางคนมีนามสกุลเหมือนกับนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ อดีตหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ โดยร่วมอยู่ด้วย คือ นางพรรณิ เลี้ยวไพรัตน์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 10% สำหรับข้อมูล
ทั่วไปพบว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2511 มีทุน 400,000,000 บาท ประกอบธุรกิจ ผู้ส่งออก ตั้งอยู่เลขที่
171 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเภทธุรกิจ ส่ง
ข้าวออกจำหน่ายต่างประเทศ-ส่งออก เป็นธุรกิจขนาดกลาง ปรากฏชื่อนายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, นางสาววิพา
พิณสุโสภณ, นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ หรือนายโชคชัย เศรษฐีวรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัท

ที่มา มติชน

โอดแผนรับมือบหึง-หวั่นผลผลิตข้าวหด เดือนต.ค.'ลาหิญา'เข้าไทย

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสศก.และโฆษกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ขณะนี้มาจาก
ภาวะโลกร้อน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนั้น เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้เตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดทำแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตรมาตั้งแต่ปี

แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีมาตรการขับเคลื่อนตามแผนงานที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จึงต้องเร่งรัดให้เกิด
การปฏิบัติตามแผนให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเกิดปรากฏการณ์ลาหิญา ที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลต่ำกว่า
ปกติ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ช่วงเดือนต.ค.นี้ ประเทศไทยตอนบน
จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ ส่วนพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกมากกว่าปกติไปจนถึงปลายปี จึงอยากให้เกษตรกร
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1-2 องศา จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลงได้ถึง 20% ซึ่ง
ยังไม่รวมถึงความเสียหายจากเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้งและโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ถ้าปล่อยให้ภาคเกษตรได้รับ
ผลกระทบเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ ดังนั้น สิ่งที่กระทรวง
เกษตรฯ ต้องเร่งดำเนินการต่อจากนี้คือ การพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น พันธุ์พืช
ที่ต้านทานโรคและแมลง หรือพันธุ์พืชที่ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของเกษตรกรและ
ภาคเกษตรไทย

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบการปลูกข้าวใหม่ เพื่อกำหนด
ช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแผนปรับ
ระบบการปลูกข้าวใหม่ ให้ปลูกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง งดเว้นการปลูกแบบต่อเนื่องทั้งปี โดยเน้นให้ใช้น้ำไม่เกิน
ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวและช่วยรักษาระบบนิเวศในนาข้าวให้มี
ความสมดุล

สำหรับโครงการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่มีแผนดำเนินการ 3 ปี (2554-2556) ระยะแรกดำเนินการใน
พื้นที่ 22 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รวม 9,532,672 ไร่ ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 รวม 2.23 ล้านไร่
และในระยะยาวได้มีแผนดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ รวมทั้งทำให้การบริหารจัดการน้ำมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดว่าจะประหยัดน้ำชลประทานได้ 1,200- 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มปริมาณผลผลิต

พืชไร่บางชนิดทดแทนการนำเข้า ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ปีละกว่า 10,000 ล้านบาทและลดการนำเข้า
ปุ๋ยเคมี ประมาณ 7,500 ตันต่อปี หรือ 112.5 ล้านบาท ลดการนำเข้าและใช้สารเคมีในนาข้าวได้ปีละไม่น้อยกว่า
630 ล้านบาท

ที่มา ข่าวสด

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่
1-30 ก.ย. 2553 มีจำนวน 614,750 ตัน มูลค่า 237.962 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ที่ส่งออก 401,190 ตัน มูลค่า 149.195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย.
2553 มีจำนวน 5.393 ล้านตัน มูลค่า 2.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก
4,975,442 ตัน มูลค่า 2.018 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยของข้าวส่งออกของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรก อยู่ที่ 470 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเพียง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร รายงานว่า นับตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. มาจนถึงวันที่ 1 ต.ค. เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าว
ในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crop or Kharif crops) ไปแล้วประมาณ 219 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ภาวะลมมรสุมในปีที่พัดพาฝนมาตกมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการเพาะปลูกพืช
หลายๆชนิด

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา (สิ้นสุดโครงการ) รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ
31.45 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.6 ล้านตัน เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

รัฐมนตรีเกษตรของปากีสถาน (Farm Minister) กล่าวว่า ภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงได้สร้างความเสียหาย
ต่อพืชผลการเกษตร (ข้าว ฝ้าย อ้อย) คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผลผลิตข้าวเสียหายไป
ประมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งวงการค้าคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวที่อาจจะส่งออกประมาณ 3 ล้านตัน
ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ก.ค.-มิ.ย.) หลังจากที่ยี่ก่อนส่งออกกว่า 4.6 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of
30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 13
ต.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) กล่าวว่า NFA มีแผนที่จะเพิ่มการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าภายใต้แผนงานระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลกว่า 8.5 พันล้านเปโซในปี 2011

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยที่ NFA จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงแต่จะจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำ นอกจากนี้ ก็จะมีการนำเข้าข้าวในส่วนที่ยังขาดหลังจากที่ประเมินผลผลิตในประเทศและความต้องการบริโภคแล้ว และส่วนหนึ่งก็จะเก็บเป็นสต็อกสำรองของประเทศ

ในปัจจุบันนี้ NFA ได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้ที่ 17 เปโซต่อก.ก. และจำหน่ายออกไปเป็นข้าวสารในราคาระหว่าง 18-30 เปโซต่อก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดข้าว ทั้งนี้ NFA ได้ตั้งเป้าว่าในปี 2011 จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรประมาณ 6% ของผลผลิตทั้งประเทศ และจะเพิ่มเป็น 8% และ 10% ในปี 2012 และ 2013 ตามลำดับ
[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

